



ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

(Cứu Thập Nhị Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI
P.O. Box 4201, Garden Grove, CA 92842



THƯ MỜI

Trích yếu: **TIỆC GÂY QUỸ và TRẠI TIẾN BƯỚC 3**

Kính thưa:

- Chư Chức Sắc, Chư vị Hiền Tài Ban Thế Đạo,
- Chư Chức Việc Bàn Trị Sự các Thánh Thất, Quý Ban Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu,
- Quý Đồng Đạo và Quý Anh Chị Em Thanh Thiếu Niên Cao Đài

Ban Chấp Hành (BCH) Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (ĐĐTINH-HN) sẽ tổ chức **Trại Tiến Bước 3** nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ có cơ hội vui chơi và học hỏi những kỹ năng, kiến thức căn bản và thông dụng trong việc điều hành tổ chức ĐĐTINH tại địa phương cũng như sinh hoạt đoàn thể trong ý hướng duy trì và phát triển ĐĐTINH lối mạnh khắp nơi không ngoài mục đích phụng sự Đạo và Đời.

Để có được những chi phí cần thiết cho kỳ trại này, **Tiệc Chay Gây Quỹ** sẽ được tổ chức lúc **10:30am giờ Thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2017**

Tại **Thánh Thất Orange California**
14072 Chestnut Street, Westminster, CA 92683

Và chiều cùng ngày, **Trại Tiến Bước 3** sẽ được bắt đầu lúc **5:00pm chiều ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 năm 2017**

Tại **Camp Balboa, San Diego, California**
1207 Upas Street, San Diego, CA 92103

BCH ĐĐTINH-HN trân trọng kính mời quý Huynh Tỷ dành chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi văn nghệ tiệc chay gây quỹ vào lúc **10:30am giờ, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2017 tại Thánh Thất Orange California** theo địa chỉ ghi ở trên.

BCH ĐĐTINH-HN rất mong được sự ủng hộ của quý Huynh Tỷ và kính nhờ quý Huynh Tỷ giúp chuyển đạt Thư Mời đến các vị Huynh Trưởng và các thành viên ĐĐTINH và thanh thiếu niên Cao Đài tại địa phương và khuyến khích các bạn trẻ ghi danh tham dự kỳ Trại Tiến Bước 3 này thật đông đủ.

Đính kèm theo Thư Mời này là Thư Mời dành cho các vị Huynh Trưởng, các thành viên ĐĐTINH và thanh thiếu niên Cao Đài cũng như những thông tin liên quan đến buổi Tiệc Gây Quỹ và Trại Tiến Bước 3, và Đơn Ghi Danh. Kính mong được Chư Vị giúp đỡ phổ biến rộng rãi.

BCH ĐĐTINH-HN chân thành cảm tạ sự ủng hộ và tiếp trợ của quý Huynh Tỷ. Nguyên cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều Hồng Ân, Phước Lộc đến toàn thể Chư Huynh Tỷ và Bửu Quyển.

Trân trọng kính chào và cảm tạ.

California ngày 09/05/2017

T.M. BCH ĐĐTINH-Hải Ngoại

Hội Trưởng

Hồ Tấn Phước